

นโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Business Development Policy)

บริษัท ซีเอ็มเอก็สร้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทยที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนโดยแบ่งเป็น 3 มิติของความยั่งยืนดังนี้

หมวดที่ 1 มิติด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมาย หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนปัจจัยต่างๆที่ทำให้พนักงานสามารถปรับตัวได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงรวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล และผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วนโปร่งใสและทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบพร้อมกันอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า อีกทั้งบริษัท จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และยังสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ

หมวดที่ 2 มิติด้านสังคมและชุมชน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและหลักสิทธิมนุษยชน จัดให้มีมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน สนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่างๆให้กับบุคลากร และส่งเสริมการพัฒนาสังคม กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้ดีขึ้น

หมวดที่ 3 มิติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ เช่น ลดการเกิดขยะหรือของเสียโดยยึดหลักการใช้ให้น้อยหรือใช้เท่าที่จำเป็นและสามารถนำกลับมาใช้ได้หลายครั้งเพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดสรรให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นโยบายฯ มีผลใช้บังคับครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงสื่อสารนโยบายฯ ไปยังผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ในนโยบายฯสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ บริษัทจะมีการทบทวนนโยบายฯทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

อนุมัติ	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
แก้ไขครั้งที่ 1	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

(นายวิฑูร เจียกเจียม)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ทีชมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)